

PHÚ HÀ THÁI

“Bức tử” người dân

Những năm gần đây, người dân một số địa phương ở Tiền Hải rất bức xúc khi Công ty TNHH Phú Hà Thái (khu công nghiệp Tiên Hải) sản xuất thức ăn chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày, người dân phải hứng chịu bầu không khí ngột ngạt, hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt. Việc rất rõ ràng, gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường nhưng đến nay Công ty vẫn ngang nhiên hoạt động.



Công ty TNHH Phú Hà Thái (khu công nghiệp Tiên Hải).

Về xã Tây Sơn mới thấy được sự bức xúc của người dân khi mà nhiều năm qua họ phải sống chung với bầu không khí hôi nồng nặc xuất phát từ Công ty TNHH Phú Hà Thái. Theo như phản ánh của người dân, 5 năm qua họ đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền nhưng Công ty vẫn ngang nhiên hoạt động. Chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn rất lo lắng khi đang mang thai tháng thứ 3, sức khỏe giảm sút như bị tức ngực, nôn ói vì phải hít thở mùi hôi thối. Chị Huệ chia sẻ: Hàng ngày, từ sáng đến tối gia đình tôi luôn phải đóng kín cửa nhưng vẫn không chịu được mùi nồng nặc do Công ty TNHH Phú Hà Thái gây ra. Bản thân và chồng, con thường xuyên bị bệnh về đường hô hấp. Hiện nay tôi đang mang thai nên rất lo lắng về sức khỏe, sợ phải sinh con thai nhi. Còn ông Vũ Ngọc Duyên, xã Đông Cơ cho biết: Những năm trước đây, khi chưa có nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Phú Hà Thái sức khỏe của mọi người trong gia đình tôi ổn định. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí. Tuổi đã cao nên ông Duyên thường xuyên bị ho, ngủ không yên giấc. Bác sĩ Phạm Thị Nhuận, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tây



Người dân gần khu vực nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều phải đeo khẩu trang trong sinh hoạt hàng ngày.

Sơn cho biết: Thời gian qua, người dân hay mắc các bệnh như ho, khó thở, hen phế quản cấp tính, dị ứng toàn thân có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, bệnh phát sinh ở trẻ em, phụ nữ, người già, nguyên nhân gây bệnh nghi do ô nhiễm môi trường không khí. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trường Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Hải cho biết: Những năm qua, Công ty TNHH Phú Hà Thái đã vi phạm nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường như chưa xây hệ thống xử lý nước thải; không lập hồ

sơ để nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 50.000 tấn/năm; không có biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại. Do Công ty sử dụng nguyên liệu là da, xương gà đông lạnh, thực hiện không đúng quy trình sản xuất đã phát sinh mùi, gây ô nhiễm môi trường không khí với khu công nghiệp Tiên Hải mà còn gây ảnh hưởng đến các địa phương vùng giáp ranh. Ngoài ra, Công ty TNHH

Ông Nguyễn Mạnh Lực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường



Công ty TNHH Phú Hà Thái đã có nhiều sai phạm về môi trường, đất đai. Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Phú Hà Thái 580 triệu đồng về sai phạm môi trường. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vào kiểm tra và đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty gây ảnh hưởng đến môi trường theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (Tiên Hải)



Ông Vũ Đình Hoan, thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn (Tiên Hải)



Chị Phạm Thị Vui, xã Tây Lương (Tiên Hải)



Phú Hà Thái còn vi phạm Luật Đất đai năm 2013 vì đã sử dụng 3.060m<sup>2</sup> đất không đúng theo mục đích cho thuê đất của UBND tỉnh. Trước thực trạng trên, huyện Tiên Hải đã nhiều lần phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh để giải quyết dứt điểm việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty, tuy nhiên Công ty đã không chấp hành. Đơn cử ngày 10/7/2017, UBND huyện Tiên Hải đã ra văn bản về việc kiểm tra chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước của Công ty nhưng khi đoàn công tác đến thì Giám

đốc Công ty đã không hợp tác, chỉ đạo nhân viên bảo vệ ra đóng cửa không cho vào Công ty. Đến nay, trong một thời gian quá dài, Công ty TNHH Phú Hà Thái vì chạy theo lợi nhuận mà gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng nghìn người dân tại một số địa phương của huyện Tiên Hải. Thiết nghĩ, các ngành, các cấp có thẩm quyền cần tích cực, quyết liệt vào cuộc để chấm dứt ngay hành vi vi phạm, coi thường pháp luật của Công ty TNHH Phú Hà Thái.

MANH THẮNG

AN KHÊ

Điểm sáng nước sạch nông thôn

Là xã duyên giang, xa trung tâm huyện nhưng với nhiều giải pháp đột phá, sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng nên gần 80% dân số địa phương sử dụng nước sạch, kết quả đó đưa An Khê trở thành điểm sáng sử dụng nước sạch nông thôn ở Quỳnh Phụ. Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, thông qua dự án cấp nước và môi trường nông thôn do UNICEF hỗ trợ, 100% hộ dân ở An Khê đã lắp đặt và sử dụng giếng khoan phục vụ sinh hoạt. Song song với đó, thông qua các hoạt động truyền thông, người dân địa phương đã được nâng cao ý thức về sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch cho bản thân và cộng đồng. Trước nhu cầu cao về sử dụng nước sạch của người dân, ngay từ năm 2004, xã đã đầu tư xây dựng trạm cấp nước đặt tại thôn An Quý phục vụ nhu cầu của 300 hộ dân. Sau một thời gian vận động, mời gọi đầu tư, năm 2008, trạm xử lý nước quy mô lớn đã được xây dựng tại thôn Lộng Khê. Trạm được lắp đặt hệ thống xử lý nguồn nước mặt lấy trực tiếp từ sông Luộc, công suất thiết kế 850m<sup>3</sup>/ngày đêm, được đầu tư xây dựng với số vốn 15,5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ 60%, 40% do nhân dân đóng góp đối ứng. Tại thời điểm đó, cùng với thị trấn Quỳnh Côi và An Bài, An Khê là một trong ba địa phương có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cao của huyện Quỳnh Phụ. Ông Ngô Trọng Càn, thôn Hiệp Lực cho biết: Nhờ nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng các công trình xử lý nước sạch nên trong những năm qua đồng bào người dân An Khê đã được sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh đó, việc xã công khai, minh bạch trong việc bình ổn giá, niêm yết

các chỉ số kiểm nghiệm, hỗ trợ người dân trong thanh toán cước, lắp đồng hồ mới... đã nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Gia đình ông Càn sử dụng nước sạch từ năm 2012, đến nay ông và bà con trong thôn hoàn toàn yên tâm về chất lượng nguồn nước. Đại Đồng là một thôn của xã An Khê nhưng lại nằm bên kia sông Luộc, giáp huyện Ninh Giang (Hải Dương). Nhưng không vì thế mà việc cung cấp nước sạch cho người dân bị xem nhẹ. Ý tưởng về một đường ống chạy ngầm qua sông Luộc dẫn nước sạch từ An Khê cung cấp cho thôn Đại Đồng đã được địa phương đưa ra và nhiều lần mời các đoàn khảo sát, tư vấn thiết kế, thực hiện nhưng không khả thi. Năm 2012, lãnh đạo xã chủ động hợp tác với xí nghiệp Kinh doanh nước sạch số 3, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương cung cấp nước sạch cho thôn Đại Đồng. Với kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng, hệ thống đường ống dẫn nước đã được thi công, cung cấp nước sạch tới toàn bộ các gia đình trong thôn. Như vậy, đến thời điểm này, đường ống nước sạch đã phủ kín địa bàn xã. Bà Đoàn Thị Nga, thôn Đại Đồng chia sẻ: Tuy bị ngăn cách bởi con sông Luộc nhưng người dân Đại Đồng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần của địa phương, việc nỗ lực đưa nước sạch về với Đại Đồng đã minh chứng cho điều đó. Nhờ sử dụng nước sạch, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của người dân được nâng cao, cuộc sống thay đổi nhiều so với trước. Chính quyền phải làm tốt để người dân tin tưởng và tự giác ủng hộ, đó là chia sẻ của ông Lê Đức Vụ, Chủ tịch UBND xã An Khê về thành công trong việc đưa nước sạch đến với người

dân. Để điều hành việc bảo đảm cung cấp nước sạch trên địa bàn, ban quản lý trạm cấp nước sạch do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban với 3 thành viên chuyên trách trong việc vận hành, xử lý nước, xử lý kỹ thuật... Chất lượng nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân tin tưởng và ủng hộ chủ trương của xã, trung bình 4 lần/năm địa phương lấy mẫu nước của các gia đình đưa đi kiểm nghiệm tại các đơn vị uy tín sau đó niêm yết công khai để nhân dân theo dõi, đánh giá. Nguồn nước sạch từ các trạm xử lý quan trọng cho người dân luôn ổn định và đầy đủ, bảo đảm chất lượng. Thông qua các đoàn thể, các cuộc họp tới cơ sở thôn, thông qua những đảng viên, quần chúng gương mẫu, tiên phong, công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch được thực hiện hiệu quả, có chiều sâu. Bên cạnh đó, các cơ chế hỗ trợ của địa phương như giá nước thấp hơn giá thị trường với mức thu 4.000 đồng/m<sup>3</sup>, xã đối ứng tiền lắp đặt đồng hồ, tài trợ tiền lắp đặt đường ống sau đồng hồ, miễn phí 30m<sup>3</sup> nước đầu tiên... Theo ông Lê Đức Vụ: Gần 80% dân số địa phương sử dụng nước sạch là một thành công song không vì thế An Khê tự hài lòng. Thời gian tới, song song với công tác vận động, tuyên truyền, địa phương tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ tiếp nhận từ tỉnh và huyện như hỗ trợ tọc nước cho hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch trong năm 2017 theo kế hoạch, giảm kinh phí đối ứng, hỗ trợ lắp đặt đường ống, thiết bị... cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. An Khê nỗ lực phấn đấu đạt tỷ lệ 100% dân số sử dụng nước sạch trong thời gian sớm nhất.

TRỊNH CƯỜNG



Gần 80% dân số An Khê sử dụng nước sạch.

THANH NIÊN BÌNH ĐỊNH

Lập nghiệp trên quê hương

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đoàn Thanh niên xã Bình Định (Kiến Xương) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ và thể mạnh của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương.

Đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình kinh tế của thanh niên, anh Đỗ Ngọc Lân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Đến nay, Bình Định có trên 50 doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh, trang trại, gia trại do thanh niên làm chủ với thu nhập từ 70 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương.

thỏ của anh Lê Đức Hoàng ở thôn Công Bình. Chỉ với diện tích 160m<sup>2</sup>, anh quy hoạch và xây dựng khu chăn nuôi thỏ hiện đại, mỗi lứa nuôi 1.200 con thỏ thương phẩm và 120 con thỏ nái. Anh Hoàng cho biết: Vì diện tích đất hạn chế và ít vốn nên khi bắt tay vào phát triển kinh tế tôi rất trăn trở. Sau khi nghiên cứu và tham quan một số mô hình chăn nuôi trong và ngoài huyện, tôi quyết định đầu tư nuôi thỏ vì nó phù hợp với điều kiện của gia

đình. Do làm tốt công tác chăm sóc, phòng bệnh nên đàn thỏ luôn khỏe mạnh, nhanh lớn, chất lượng thịt ngon, được thị trường ưa chuộng. Mỗi năm nuôi 4 lứa, anh Hoàng xuất ra thị trường hơn 4 tấn thỏ thịt, với giá bán 80.000 đồng/kg anh thu về hơn 320 triệu đồng, trừ moi chi phí còn lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Ở Bình Định không chỉ có anh Lê Đức Hoàng năng động, sáng tạo, chủ động học hỏi, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để

khởi nghiệp mà nhiều thanh niên cũng đã xung kích làm giàu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong số đó phải kể đến các mô hình kinh tế tiêu biểu như anh Vũ

Đình Quân, Bùi Văn Tuấn ở thôn Hưng Đạo đầu tư thành lập cơ sở may công nghiệp, giải quyết việc làm ổn định cho 350 công nhân với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng; anh Đặng Ngọc Huyền, thôn Công

Bình làm giàu từ kinh doanh vận tải, xe khách hay anh Hoàng Văn Bình tổ chức dịch vụ xoa nền bê tông, tạo việc làm cho 30 lao động với thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng... Nhằm hỗ trợ, giúp

đỡ và thu hút thanh niên địa phương bám trụ quê hương làm giàu, xưa qua, Đoàn Thanh niên xã Bình Định đã thành lập câu lạc bộ (CLB) thanh niên khởi nghiệp gồm 39 thành viên là các đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế ở mọi lĩnh vực trên địa bàn xã. Các thành viên CLB được tham quan các mô hình phát triển kinh tế giỏi, tham gia các lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, được tư vấn, hỗ trợ các thủ tục hành chính về vốn vay, hỗ trợ lãi suất, thành lập doanh nghiệp, được tiếp cận dự án phát triển kinh tế và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh... Mô hình CLB thanh niên khởi nghiệp xã Bình Định đã tập hợp và khích lệ thanh niên thi đua làm giàu góp phần phát triển kinh tế địa phương. Nhờ có việc làm, thu nhập ổn định ngay tại quê hương nên tuổi trẻ Bình Định không phải đi làm ăn xa, yên tâm

vừa phát triển kinh tế vừa tham gia các hoạt động xã hội và công tác đoàn ở cơ sở. Từ phong trào này, Đoàn Thanh niên xã phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy những đoàn viên ưu tú để định hướng, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giới thiệu gương thanh niên làm kinh tế giỏi, qua đó khích lệ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Đoàn Thanh niên xã cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm; chuyển giao công nghệ, hội thảo, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tín chấp vay vốn và làm tốt công tác đoàn viên, khen thưởng những điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

KHẮC ĐUẤN



Mô hình nuôi thỏ của anh Lê Đức Hoàng lãi hơn 200 triệu đồng/năm.